

คำกล่าวสัมโมทนาธิเบต พระพรหมวชิรญาณ
กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมวิทยากร
ส่งเสริมการจัดค่ายคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓
ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ เวลา ๐๙.๐๐ น.

เรียน ท่านพระเถรานุเถระทุกรูป

เจริญพร อธิบดีกรมการศาสนา และผู้มีเกียรติทุกท่าน

อาตมาขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อกรมการศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้มองเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่เป็นอนาคตของประเทศการสร้างเสริมอนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชนจึงเป็นภารกิจการสร้างชาติที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

กรมการศาสนาได้ขอให้สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นหน่วยงานดำเนินการของพระธรรมวิทยากร และตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศตั้งสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง และสถาบัน ฯ ก็ได้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในหลายรูปแบบอยู่แล้ว พระธรรมวิทยากรเป็นรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่กลุ่มเด็ก และเยาวชนของชาติ

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ปัญหาของเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว มีทั้งในคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความผิดเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งหลาย ดังนั้น ผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกันป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชนเหล่านี้ อาตมาเห็นว่าโครงการ พระธรรมวิทยากร ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาล และภาคคณะสงฆ์ การดำเนินงานมีขั้นตอนต่อเนื่อง โดยเฉพาะการอบรมให้ความรู้พระวิทยากรก่อน แล้วจึงนำความรู้ที่ได้ไปจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ด้วยการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ที่มีกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิตด้วยหลักธรรมคำสอน ประยุกต์ให้เกิดสติและปัญญา เป็นการวาง รากฐานของ เด็กและเยาวชน ที่จะนำไปให้สังคมและประเทศชาติเข้มแข็ง ด้วยการมีบุคลากรของชาติที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

อาตมาพินามผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนา และคณะสงฆ์โมทนาสาธุการต่อหน่วยงานภาครัฐ ท่านอธิบดีกรมการศาสนา ตลอดจนทุกท่านทุกคน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนในการสนับสนุนโครงการนี้ ให้สำเร็จและดำเนินการด้วยดีมาโดยตลอด

โอกาสนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว อาตมาขอเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมวิทยากร ส่งเสริมการจัดค่ายคุณธรรม ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยความร่วมมือของกรมการศาสนา สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ บัดนี้